

ชวน

ห้วงมหรรมพ

ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช พิมพ์ครั้งที่ ๔ ก้าวหน้า ๒๕๑๒ ๒๖๘ หน้า

เคยมีผู้ถาม ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ในงานบรรยายของท่านว่า ในบรรดาผลงานด้านการประพันธ์จำนวนมากมายของท่านนั้นชอบเรื่องอะไรมากที่สุด คำตอบที่ได้รับคือ *ห้วงมหรรมพ*

ใครที่ได้ยินเพียงชื่อเรื่อง แต่ไม่เคยหยิบอ่าน อาจจะเข้าใจผิดว่าหนังสือดังกล่าวเป็นนวนิยายทำนองเพื่อฝันก็อาจเป็นได้ เพราะชื่อเรื่องชวนให้คิดเช่นนั้น แต่ที่จริงแล้ว *ห้วงมหรรมพ* เป็นหนังสือที่ให้ความรู้หลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะการนำเอาหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา มาปรับเข้ากับความจริงทางชีววิทยา ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วอย่างเห็นจริงเห็นจัง ช่วยให้เข้าใจหลักธรรมและธรรมชาติได้ดียิ่งขึ้น

นิทานการเมือง

นายคชา (นามแฝง) โรงพิมพ์ธงไทย ๒๕๑๔ ๓๓๖ หน้า

หนังสือเกี่ยวกับการเมือง และการปกครองของไทย เริ่มตั้งแต่สมัยเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบัน เน้นเฉพาะเหตุการณ์และกลการเมืองในสมัยของรัฐบาลชุดที่เพิ่งผ่านมา แทนที่จะเขียนเป็นแบบวิชาการ ก็เปลี่ยนวิธีการเขียนเป็นแบบล้อเลียน โดยอาศัยบทบาทของผู้บริหารประเทศมาเป็นตัวละครในเรื่อง แต่เปลี่ยนชื่อแซ่เสียใหม่ เป็นแบบหนังสือประเภทกำลังภายใน เพื่อสนองความต้องการของตลาดซึ่งกำลังนิยมอ่านหนังสือประเภทนี้

อ่าน

เคยเขียนลงใน น.ส.พ. ชงไทย เป็นตอน ๆ มาก่อนแล้ว เพิ่งจะมารวบรวมพิมพ์เป็นรูปเล่ม ถ้าผู้อ่านมีพื้นความรู้ทางการเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบันอยู่บ้าง จะช่วยให้อ่านหนังสือเล่มนี้ได้รสยิ่งขึ้น

นิราศกระช่อง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะศึกษาศาสตร์ (๒๕๑๕) ๑๑๗ หน้า

ผลงานชิ้นแรกของภาควิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่จัดพิมพ์ขึ้นเป็นรูปเล่ม เขียนโดยนักศึกษาที่เรียนวิชา เอก-โท ภาษาไทย จำนวน ๓๖ คน แบ่งตอนกันเขียนตามเส้นทาง จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บัตตานี ถึงน้ำตกกระช่อง จังหวัดตรัง โดยมีอาจารย์มะเนาะ ยูเต็น อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ อาจารย์วันเนา ยูเต็น เป็นผู้ชักชวนแก้ไข และต่อเติมให้บทกลอนและเรื่องราวติดต่อกัน แม้จะเป็นเพียงผลงานของนักศึกษาที่ต่างเพิ่งประลองฝีมือ และเขียนกันเป็นตอน ๆ แต่เรื่องราวและบทกลอนก็รับช่วง สัมผัสกันได้เป็นอย่างดี

ลองอ่านนิราศเก่า ๆ กันมามากแล้ว จะไม่ลองอ่านนิราศตามแนวคิด และเขียนของคนรุ่นใหม่กันบ้างหรือ

อนึ่ง นิราศเรื่องนี้ได้ตีพิมพ์เป็นเล่มขนาดกระทัดรัดอย่างสวยงาม เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้สนใจจะสั่งซื้อได้ที่ อาจารย์วันเนา ยูเต็น คณะศึกษาศาสตร์ บัตตานี ในราคาเล่มละ ๗ บาท

ปราโมทย์ กระทบ